

CHINA UNIVERSITY OF

PETROLEUM

中国石油大学(北京)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM - BEIJING

การเดินทางของคุณเริ่มต้นที่นี่!

CUPB มุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด
เพื่อสร้างบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติและมี
ความสามารถที่โดดเด่น



เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านพลังงานระดับโลก
สถาบันวิศวกรปิโตรเลียม "Belt and Road"
มหาวิทยาลัยในโครงการ "Double First-Rate"



UNIVERSITY

OVERVIEW

CUPB มหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศจีน (ปักกิ่ง) (CUPB) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1953 ทำให้เป็นสถาบันแห่งแรกที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมซึ่งก่อตั้งขึ้นหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายบทบาทของวิทยาเขตปักกิ่ง CUPB ได้จัดตั้งวิทยาเขตใหม่ที่เมืองคาราไม ในเขตซินเจียงเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 เพื่อเสริมสร้างความสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในปี ค.ศ. 2017 CUPB ได้รับการจัดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ "Double First-rate" ซึ่งเป็นนโยบายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหม่ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงศึกษาธิการจีน ปัจจุบัน CUPB

มีอาจารย์มากกว่า 2,200 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี มากกว่า 17,000 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 7,600 คน นักศึกษาปริญญาเอก 2,000 คน และนักศึกษานานาชาติ 1,000 คนจาก 80 ประเทศ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ตอบจดหมายจากนักศึกษา กลุ่มประเทศเอเชียกลางของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเหล่านั้นมีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและประเทศเอเชียกลาง ในจดหมายดังกล่าว สี จิ้นผิง กล่าวว่าจีนและประเทศเอเชียกลางมีความเชื่อมโยงกันด้วยภูเขาและแม่น้ำรวมทั้งมีทรัพยากรที่ลึกลับและอนาคตร่วมกัน หลังจากความพยายาม

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี CUPB ได้สร้างความเป็นผู้นำในด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศจีน และครองอันดับหนึ่งในระดับประเทศในด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของโลกในสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมโดย CWUR ในปี ค.ศ. 2017 ตามสถิติ ESI เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2020 CUPB อยู่ในอันดับ 1% แรกของโลกใน 8 สาขา ได้แก่ เคมี วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ธรณีศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยสาขาวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 1% แรกของโลกในระบบ ESI ระดับสากล.



พันธมิตร หนึ่งในหลักการของ CUPB คือการทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก เช่น China National Petroleum Corporation, China Petroleum and Chemical Corporation, China National Offshore Oil Corporation, TOTAL, Shell, Petronas, Saudi Aramco, Kogas เป็นต้น CUPB ได้พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมากสำหรับบริษัทเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการของ Petronas และ Saudi Aramco โดยกว่า 65% ของโครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเหล่านี้ การเป็นนานาชาติถือเป็นหนึ่งในสามเป้าหมายยุทธศาสตร์สำคัญของ CUPB โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดนักวิชาการจากทั่วโลก รวมถึงเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้สำรวจโลกและแบ่งปันความสามารถผ่านความร่วมมือกับสถาบันพันธมิตรระดับโลกของ CUPB มหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศจีน (ปักกิ่ง) ได้เริ่มรับสมัครนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ปี 1994 ในระหว่างการศึกษานักศึกษาเหล่านี้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด และได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยชั้นนำในสาขาของพวกเขา หลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาเหล่านี้ได้กลับไปทำงานในหลากหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ รวมถึงสถาบันการศึกษา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง.



เป็นหนึ่งในกลุ่มแรก
ของวิทยาลัยที่เป็นฐาน
ฝึกอบรมบุคลากรระดับ
ชาติ ในโครงการ
"Belt and Road"
ในกรุงปักกิ่ง

มหาวิทยาลัย
ระดับ "211" ภายใต้
การบริหาร
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ



วิศวกรรมปิโตรเลียม

อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูงมาจากมหาวิทยาลัยปิโตรเลียมชั้นนำระดับโลก เช่น Stanford University และ UT Austin อัตราการจ้างงานของผู้สำเร็จการศึกษาที่เรียนวิศวกรรมปิโตรเลียม (MEng), วิศวกรรมเครื่องเจาะ (MSc) และวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ (MSc) อยู่ที่ 93.5%, 98.15% และ 97.44% ตามลำดับ

ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์ระบบปิโตรเลียม หลักการของการศึกษาชั้นหิน การวิเคราะห์แอ่งปิโตรเลียม เคมีธรณีปิโตรเลียม ธรณีวิทยาโครงสร้าง การศึกษาแหล่งกักเก็บตะกอนด้วยคลื่นไหวสะเทือน และธรณีฟิสิกส์แหล่งกักเก็บ

วิศวกรรมเคมี

หลักสูตรส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความจำเป็นของวิศวกรรมเคมีปิโตรเลียม เช่น เคมีปิโตรเลียม วิศวกรรมปฏิกริยาเคมี ปรากฏการณ์การถ่ายเท และอุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีขั้นสูง เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คือการให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สร้างความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีล้ำสมัย และวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติ ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเคมี เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตรนี้ยังตั้งเป้าสร้างบรรยากาศทางปัญญาที่มีชีวิตชีวาและสนับสนุนคุณค่าของความหลากหลายในหมู่นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์

ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

หลักสูตรนี้ตั้งอยู่บนฐานความรู้ขั้นหนึ่งของทรัพยากรธรณีและวิศวกรรมธรณี รวมถึงวิศวกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยมี การบูรณาการเน้นที่ปัญญาประดิษฐ์ในน้ำมันและก๊าซ ผ่านการเรียนรู้ในชั้นเรียน โครงการภาคปฏิบัติที่ครอบคลุม หรือการวิจัยวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนี้มีเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาที่มีความสามารถในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบและก่อสร้างทางวิศวกรรม รวมถึงการวางแผนและการจัดการทางวิศวกรรมในสาขาการสำรวจและพัฒนา น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ



สาขาวิศวกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทรัพยากรธรณี และวิศวกรรมธรณี ได้รับการประเมินเป็นอันดับ A+ โดยกระทรวงศึกษาธิการในการประเมินสาขาวิชาอันดับ

บัณฑิตศึกษาหลักสูตรยอดนิยมน



ABAL-HASSAN F.S.A DJAMALILLAIL

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน) ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน

ฉันเรียนที่ CUPB มานานกว่า 8 ปี ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก CUPB มอบทุกสิ่งที่มีประสิทธิภาพ จะได้รับเมื่อมาถึงจีน ในด้านการศึกษา เราได้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยในห้องปฏิบัติการหลายโครงการ เข้าร่วมการแข่งขัน ฝึกงานในแหล่งน้ำมันและบริษัทปิโตรเลียม รวมถึงทำงานร่วมกับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมในจีน CUPB มอบโอกาสที่ไม่ได้จากที่ไหนผ่านเครือข่ายความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับบริษัทพันธมิตร สถาบัน วารสาร และโรงเรียน ความร่วมมืออันกว้างขวางนี้ได้เปิดประตูมากมายให้กับนักศึกษาอย่างฉัน อาจารย์ที่ CUPB ไม่เพียงแต่มีความรู้เชิงลึกอย่างมาก แต่ยังสนับสนุนเราอย่างไม่เห็นแก่ตัว พวกเขาปฏิบัติต่อเราเหมือนเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมน้ำมัน แม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลจากครอบครัว แต่คณาจารย์ที่ต้อนรับเราเหมือนครอบครัว พร้อมให้คำแนะนำและกำลังใจตลอดการเดินทางของเรา

ศูนย์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (CWUR) ประจำปี 2017 ได้จัดอันดับสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของโลก



หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรีที่ CUPB เป็นการเรียนรู้เข้มข้นและหนักแน่นในระยะเวลา 4 ปี เป็นช่วงเวลาสำหรับนักศึกษาในการเรียนรู้และเลือกเส้นทางอาชีพของตนเอง ด้วยเหตุนี้ CUPB จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับช่วงเวลานี้ของการศึกษา และมอบช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับนักศึกษา ทั้งการเรียนในชั้นเรียน การปฏิบัติจริง และการทำงานภาคสนาม หลักสูตรปริญญาตรีเปิดสอนทั้งในภาษาจีนและภาษาอังกฤษ หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบด้วย วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมเคมี การค้าระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

หลักสูตรปริญญาโท

CUPB เป็นสถาบันชั้นนำสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศจีน การศึกษาระดับปริญญาโทที่ CUPB เป็นช่วงเวลาของการทำวิจัยจำนวนมาก การเรียนรู้ในชั้นเรียน ถูกกดดันให้น้อยที่สุด โดยนักศึกษาต้องเก็บหน่วยกิตประมาณ 30-36 หน่วยกิต และทุ่มเทเวลาไปกับการวิจัย การจำลองสถานการณ์ การทดลองในห้องปฏิบัติการ และการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรปริญญาโทคือการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา และสร้างบุคลากรมืออาชีพที่สามารถแก้ไขปัญหาดัง ๆ ในอุตสาหกรรมของตนได้

หลักสูตรปริญญาเอก

นักศึกษาปริญญาเอกจำเป็นต้องสร้างสรรค์งานต้นฉบับก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาปริญญาเอกต้องสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูงและมีแรงกดดันสูง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้และนวัตกรรมที่เข้มข้น หลักสูตรปริญญาเอกของเราต้องการให้นักศึกษาที่พร้อมจะทำงานอย่างหนัก นักศึกษาปริญญาเอกจำเป็นต้องตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติก่อนจบการศึกษา การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ CUPB เป็นหลักสูตรที่เข้มข้น แต่เป็นทางเลือกและโอกาสที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่สามารถทำสำเร็จได้

UNIVERSITY
DEGREE PROGRAMS

ชีวิตใน CUPB กิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปิกกิ้ง) ได้ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการจัดสภาพแวดล้อมให้กับนักศึกษาเพื่อการพบปะ อ่านหนังสือ และผ่อนคลายในเวลาว่าง นอกจากนี้ ยังได้จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพัฒนาความสามารถด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา เช่น การแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล และปิงปอง เป็นต้น การทัศนศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการถูกจัดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจลึกซึ้งในสาขาวิชาของตน อีกทั้งยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงปักกิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนใหม่ได้ง่ายขึ้น และกิจกรรมเหล่านี้ ยังช่วยส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นนานาชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมากอีกด้วย



CUPB

หลักสูตรที่ไม่ใช่ปริญญา

1 เดือน

1 ภาคการศึกษา

1 ปี

มีให้เลือกเรียน



หลักสูตรภาษา

ศูนย์ภาษาจีนก่อตั้งขึ้นในปี 1997 โดยมีหน้าที่หลักในการสอนภาษาจีนให้กับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรภาษาจีน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นของวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ. จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 4,000 คนจากกว่า 100 ประเทศที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์นี้ ในศูนย์มีอาจารย์ผู้สอนภาษาเต็มเวลาที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีน

มากกว่า 10 คน ซึ่งทุกคนได้รับใบรับรองการสอนภาษาจีนจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน ในแต่ละภาคการศึกษา มีการบรรยาย 450 ชั่วโมง พร้อมการฝึกฝนในด้านฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีการเน้นการเตรียมสอบ HSK โดยหลังจากเรียน 1 เดือน นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถสอบผ่าน HSK ระดับ 1 หรือ 2 ได้ หลังจากเรียน 1 ภาคการ

ศึกษา สามารถสอบผ่าน HSK ระดับ 2 หรือ 3 ได้ และหลังจากเรียน 2 ภาคการศึกษา หากเรียนครบหลักสูตร สามารถสอบผ่าน HSK ระดับ 4 หรือ 5 ได้ นักศึกษาภาษาจีนของเรามักจะมีความเชี่ยวชาญในระดับสูงมากเมื่อสิ้นสุดการเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านผลการแสดงในการแข่งขันต่าง ๆ ที่พวกเขาเข้าร่วมอย่างยอดเยี่ยม.



หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรแลกเปลี่ยนและหลักสูตรระยะสั้นของ CUPB ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความเป็นนานาชาติที่เพิ่มขึ้นและความสำคัญที่มากขึ้นของผู้เชี่ยวชาญในภาคพลังงานทั่วโลก หลักสูตรแลกเปลี่ยนของเราต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนรายบุคคล และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ เรามีหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทระยะสั้น รวมถึงหลักสูตรแลกเปลี่ยน

เปลี่ยน ซึ่งอาจใช้เวลาเรียน 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้สมัครต้องการศึกษา ทั้งนี้ หลักสูตรแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความร่วมมือที่มีอยู่กับสถาบันที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนสังกัด สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาแบบระยะสั้น เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยมีโปรแกรม 1 ปี และ 1 ภาคการศึกษา โปรแกรมภาษาแบบ 1 เดือนสำหรับกลุ่มที่มีนักศึกษาอย่างน้อย 15 คนสามารถจัดได้

ในทุกภาคการศึกษาตามคำขอ หลักสูตรภาษาไม่ได้จำกัดแค่การเรียนในชั้นเรียน แต่ยังรวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ในและรอบ ๆ กรุงปักกิ่ง เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้น หลักสูตรระยะสั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างและเรียนรู้จากวัฒนธรรมหลากหลายทั่วโลก.

UNIVERSITY

NON DEGREE PROGRAMS

กระบวนการสมัครทุนรัฐบาลจีน:

มีสองวิธี ในการสมัครทุนรัฐบาลจีน:

1. สมัครผ่านสถานทูต/กงสุลจีน หรือกระทรวงศึกษาธิการในประเทศของคุณ (วิธีการสมัครที่แนะนำ)
2. สมัครผ่านมหาวิทยาลัยของเรา (หมายเลขหน่วยงาน CSC ของเราคือ 11414)

สำหรับการสมัครผ่านมหาวิทยาลัย คุณต้องยื่นใบสมัครทั้งในระบบสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (<https://cie-registration.cup.edu.cn/>) และระบบสมัครของ CSC

โปรดทราบว่า การสมัครทุน CSC มักจะเริ่มต้นในเดือนมกราคมของทุกปี แต่สำหรับวันที่สมัครที่เฉพาะเจาะจง โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สถานทูตหรือกระทรวง)

นักศึกษาปัจจุบัน ทุนการศึกษา:

ทุนรัฐบาลจีน

Chinese Government Scholarship

ทุน Wangtao

Wangtao Scholarship

ทุนสำหรับนักศึกษายอดเยี่ยม

Excellent Student Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

CUPB-รัฐบาลปักกิ่ง

CUPB-Beijing Government Foreign

Students Scholarship

นักศึกษากว่า

300+ คน

ที่ได้รับทุนรัฐบาลจีน
กำลังศึกษาอยู่ที่ CUPB

แหล่งทุนจากรัฐบาล
มหาวิทยาลัย
และองค์กรอื่น ๆ



โครงสร้างค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่าย (เป็นเงิน RMB)

ค่าเล่าเรียน (รวมประกันภัย)

กรุณาระบุชื่อของคุณและ “รายการค่าธรรมเนียม” เมื่อทำการโอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร และส่งหลักฐานการโอนเงินมายังเรา เพื่อที่เราจะสามารถยืนยันการชำระเงินและเตรียมฟอร์มการสมัครวีซ่าให้คุณ
โปรดทราบว่า ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่สามารถคืนได้และไม่สามารถยกเว้นได้

โปรแกรมภาษาจีน: 21,000 หยวน/ปี

โปรแกรมปริญญาตรี: 25,000 หยวน/ปี

โปรแกรมปริญญาโท:

29,000 หยวน/ปี (หลักสูตรภาษาจีน)

31,000 หยวน/ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

โปรแกรมปริญญาเอก: 36,000 หยวน/ปี

ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 400 หยวน หรือ 70 ดอลลาร์

ที่พัก:

1,200-1,500 หยวน/คน/เดือน (ห้องคู่)

2,000-2,400 หยวน/เดือน (ห้องเดี่ยว)



ยินดีต้อนรับสู่
มหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศจีน,
ปักกิ่ง

ร่วมกัน เราสร้างอนาคต!

ที่อยู่สำหรับติดต่อ:
ห้อง A205, วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ, CUPB, 18 ถนนเฟิงเฉว, เขตซางฝิง, กรุง
ปักกิ่ง, สาธารณรัฐประชาชนจีน
รหัสไปรษณีย์: 102249
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ
กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวิทยาลัยสำหรับข้อมูลล่าสุด

เว็บไซต์หลัก: www.cup.edu.cn
เว็บไซต์ของวิทยาลัย: www.cup.edu.cn/overseas

Instagram: @cuph_china
Facebook: @CUP1953



Registration

นักศึกษาต่างชาติต้องลง
ทะเบียนในเวลาที่จะอยู่ใน
'หนังสือแจ้งการรับเข้าศึกษา'



นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้
ตรงเวลาด้วยเหตุผลพิเศษจะต้อง
ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ขอลง
ทะเบียนสายไม่เกินสองสัปดาห์ ภาย
น้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันลงทะเบียน มิ
ฉะนั้นจะถือว่าสถานะภาพนักศึกษา
โดยอัตโนมัติ

นักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง
ควรชำระค่าเล่าเรียน 1 ปี ในวันลง
ทะเบียน และจัดเตรียมรูปถ่ายขนาด 2
นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวนหกภาพ ในวัน
ลงทะเบียน

Visa

นักศึกษาต่างชาติควรถือ
หนังสือเดินทางทั่วไปพร้อมวีซ่า
นักเรียน ("วีซ่า X") เมื่อเดินทาง
มาประเทศจีน



หากคุณอยู่ในประเทศจีนแล้วพร้อม "ใบ
อนุญาตพำนัก" กรุณามาที่สำนักงาน
เพื่อชำระค่าเล่าเรียนและต่ออายุวีซ่า 1
เดือนก่อนวันหมดอายุ นักศึกษาที่มี "วีซ่า
X" ควรลงทะเบียนที่สำนักงานภายใน 7
วันหลังจากเข้ามาประเทศจีน และขอ "ใบ
อนุญาตพำนัก"

ที่สถานีตำรวจภายใน 30 วัน การพำนักเกิน
ระยะเวลาวีซ่าโดยไม่ได้ต่ออายุหรือไม่ดำเนินการ
ขอใบอนุญาตพำนักสำหรับผู้ถือ "วีซ่า
X" อาจนำไปสู่การถูกลงโทษจากตำรวจ
สำหรับการละเมิดที่ร้ายแรง มหาวิทยาลัย
จะยกเลิกการรับเข้าเรียนของคุณ
จะยกเลิกการรับเข้าเรียนของคุณ

Bank Information

The payments can be made online or by bank transfer

PAY TO: CITIUS33
CITIBANK N.A. NEW YORK, U.S.A.
IN FAVOR OF: ABOCCNBJ010
AGRICULTURAL BANK OF CHINA BEIJING BRANCH, BEIJING,
P.R.CHINA
BENEFICIARY'S A/C NO.: 11082301040000641
BENEFICIARY'S NAME: CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM-BEIJING



ติดต่อ:

โทรศัพท์: +86-10-89733796 (English)
+86-10-89733729 (Russian)

อีเมล: admission@cup.edu.cn
inquiries@cup.edu.cn